

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563

ผู้ขอกู้	ผู้ค้ำประกัน
<p>๑. เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมาย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับ <ol style="list-style-type: none"> ๑) ธนาคาร หรือ ๒) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ ๓) สถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย อยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือ ๔) เป็นหนี้กับบัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด อยู่ก่อนวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ หรือ - เป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ 	<p>๑. กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์</p> <p>ทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าวงเงินที่กู้ยืม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีโฉนด หรือ น.ส. ๓ ก หรืออาคารชุดที่มีหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยจดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกัน ๒) พันธบัตรรัฐบาล โดยส่งมอบพันธบัตรรัฐบาล และทำหนังสือจำนำไว้ที่ ธ.ก.ส. <p>๒. กรณีค้ำประกันด้วยบุคคลผู้ค้ำประกันจะต้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เป็นครูผู้สอน หรือ รอง ผอ.รร./ผอ.รร หรือรอง ผอ.สพท./ผอ.สพท. หรือศึกษานิเทศก์ หรือ บุคลากร ๓๘๘(๒) ๒) มีอัตราเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท <ul style="list-style-type: none"> - กู้ยืมไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน ๒ คน - กู้ยืมมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน ๓ คน <p>ผู้ค้ำประกัน ๑ คน จะค้ำประกันผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเกินกว่า ๓ คน มิได้</p>
<p>๒. ให้กู้ยืมคนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี - ผ่อนชำระคืนภายในกำหนด ๑๒ ปี (๑๔๔ งวด) (สัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันต้องมีระยะเวลาไม่เกินอายุราชการคงเหลือของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน) 	<p>-</p>
<p>๓. คุณสมบัติของผู้กู้ยืม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เป็นครูผู้สอน หรือ รอง ผอ.รร./ผอ.รร หรือรอง ผอ.สพท./ผอ.สพท. หรือศึกษานิเทศก์ ๒) รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๓) มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ๔) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี ๕) กรณีที่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน ต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่มีการผัดนัดชำระหนี้มาก่อน ๖) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ๗) ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ 	